

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## **BÁO CÁO**

**Kết quả thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk**

Thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, Công văn số 323/BVHTTDL-VHCS ngày 23/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019; UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo như sau:

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Tỉnh Đắk Lắk nằm ở vùng trung tâm Tây Nguyên, có diện tích 13.125,37 km<sup>2</sup>, dân số toàn tỉnh hiện nay gần 1,9 triệu người, mật độ dân số đạt hơn 137 người/km<sup>2</sup>. Trong đó, dân số tại thành thị đạt trên 435.792 người, dân số ở nông thôn đạt 1.364.208 người. Cộng đồng dân cư Đắk Lắk gồm 47 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó: người Kinh chiếm trên 70%; các dân tộc thiểu số như Êđê, M'ông, Thái, Tày, Nùng... chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Đắk Lắk có 15 đơn vị hành chính gồm: 01 thành phố (Buôn Ma Thuột), 01 thị xã (Buôn Hồ) và 13 huyện; với 184 xã, phường, thị trấn, gồm 152 xã, 20 phường và 12 thị trấn.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa nói chung và sinh hoạt lễ hội nói riêng của Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk không ngừng phát triển. Việc tổ chức lễ hội gắn với việc bảo tồn di sản văn hóa, phát triển du lịch, nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của ngành nghề truyền thống, các giá trị di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh ở địa phương; đồng bào các dân tộc thiểu số đã có ý thức hơn trong việc bảo tồn, khôi phục và tổ chức thường xuyên các lễ hội truyền thống tại cộng đồng. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở tỉnh Đắk Lắk đã nhận được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, địa phương; được Nhân dân đồng thuận và hưởng ứng tích cực, sức sống của giá trị văn hóa lễ hội đã được khẳng định, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

### **II. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH**

#### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định**

Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lễ hội tại địa phương, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội (Nghị định số 110/2018/NĐ-CP); ngày 07/9/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 7530/UBND-KGVX để chỉ đạo các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP. Theo đó, các cơ quan, đơn

vị, địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại cơ quan, đơn vị, địa phương, tuân thủ quy định của pháp luật và Nghị định số 110/2018/NĐ-CP.

## **2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định**

UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan báo, đài ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân về lễ hội, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 110/2018/NĐ-CP. Thời gian qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, giảm bớt các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan; giữ gìn, bảo tồn và phát huy được bản sắc văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc ở địa phương.

## **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Công tác quản lý nhà nước về lễ hội**

Trên cơ sở Nghị định số 110/2018/NĐ-CP, tỉnh Đắk Lắk đã vận dụng tổ chức thực hiện nhiều nghi lễ dân gian, lễ hội truyền thống, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương. Các nghi lễ, lễ hội được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, không phô trương, hình thức; khuyến khích tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống; tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng lành mạnh, phong phú trong lễ hội.

Với lễ hội có quy mô lớn, các cơ quan, đơn vị chủ trì đã tiến hành xây dựng Đề án tổ chức lễ hội đảm bảo yêu cầu về nội dung, quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức; việc tổ chức lễ hội diễn ra an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, gây lãng phí; các nội dung hoạt động trong lễ hội phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Kinh phí tổ chức lễ hội bằng nguồn xã hội hóa, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội. Các sự kiện truyền hình trực tiếp phải được xem xét, thẩm định kỹ lưỡng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ở địa phương, có các Lễ hội tiêu biểu như: Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, Hội Voi huyện Buôn Đôn, Lễ hội Đua thuyền truyền thống huyện Krông Ana; Đua thuyền độc mộc huyện Lắk; Hội Võ vật cổ truyền huyện Krông Pắc, Lễ hội dân gian Việt Bắc huyện Krông Năng và một số lễ hội khác, tạo thành sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh. Nhìn chung, công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở địa phương đã tuân thủ quy định của Nhà nước về tổ chức và quản lý lễ hội, nội quy, quy định của Ban Tổ chức Lễ hội, đảm bảo các điều kiện về không gian, thời gian, địa điểm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Việt Nam. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị

xã hội và các tầng lớp Nhân dân, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 110/2018/NĐ-CP.

## **2. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm**

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động lễ hội đã thường xuyên hướng dẫn các ngành, đơn vị, địa phương, tổ chức và cá nhân thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý và tổ chức các hoạt động lễ hội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội và các dịch vụ văn hóa trong lễ hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, quy chế trong tổ chức các hoạt động lễ hội. Năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức kiểm tra 02 lễ hội: Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc, tại xã Ea Tam, huyện Krông Năng; Lễ hội Hăng Pồ tại xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương khi tổ chức lễ hội đều thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức để triển khai thực hiện, quản lý và điều hành lễ hội theo quy chế và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về lễ hội. Trong thời gian tổ chức lễ hội, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu, tệ nạn ăn xin, nài ép khách. Chú trọng công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn xã hội trước, trong và sau lễ hội. Thông qua các lễ hội, Ban tổ chức lễ hội đã tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân địa phương và du khách đến dự lễ hội nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của Ban tổ chức lễ hội về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, có phương án bảo vệ cảnh quan môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với lễ hội văn hóa và du lịch, bố trí hướng dẫn viên giới thiệu khách tham quan về giá trị, ý nghĩa của lễ hội và chấp hành, tuân thủ các quy định của Ban tổ chức lễ hội, thực hiện đúng quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa và Quy chế tổ chức lễ hội của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bảo đảm thiết thực, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

## **III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH**

### **1. Thuận lợi**

Việc Chính phủ sớm ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP là cơ sở pháp lý quan trọng để các tổ chức, cá nhân trong cả nước nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng áp dụng và triển khai thực hiện. Nghị định đã đưa ra những quy định chặt chẽ về công tác quản lý và tổ chức lễ hội; phân cấp quản lý và tổ chức lễ hội, nêu cao vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, địa phương, làm rõ vai trò, trách nhiệm của Ban Tổ chức lễ hội, cộng đồng địa phương; đặc biệt là tạm ngừng tổ chức lễ hội nếu chưa đảm bảo được các điều kiện, nội dung quy định, đây là biện pháp mạnh trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những hoạt động biến tướng khi tổ chức lễ hội.

### **2. Khó khăn**

Căn cứ các quy định, lễ hội ở địa phương hầu hết chỉ đăng ký hoặc thông báo với chính quyền cùng cấp; việc này tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức lễ hội nhưng cũng gây khó khăn (hoặc thiếu khách quan) trong công tác quản lý trong trường hợp lễ hội do chính quyền địa phương tổ chức, có những vi phạm hoặc cần phải tạm ngưng tổ chức lễ hội vì không đáp ứng được những điều kiện, nội dung theo quy định.

#### **IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH**

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 15/2015/TT-BVHTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý và tổ chức lễ hội tại địa phương.

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý và tổ chức lễ hội; chấn chỉnh kịp thời, rút kinh nghiệm ở những đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội.

- Lễ hội truyền thống là nét đẹp văn hóa của dân tộc, trở thành nhu cầu không thể thiếu của Nhân dân, nhằm thỏa mãn khát vọng hướng về cội nguồn, tăng cường sức mạnh, khối đại đoàn kết dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, lễ hội luôn phát triển, hình thức đa dạng, nội dung phong phú, nhưng cũng dễ phát sinh những hình thức biến tướng, hiện tượng tiêu cực, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước về lễ hội phải kịp thời đổi mới cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

- Thống kê, lập quy hoạch, nhằm quản lý và tổ chức tốt các lễ hội phục vụ Nhân dân và du khách gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

- Đối với lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; lễ hội mang tính quảng bá thu hút du lịch thì việc xây dựng kịch bản văn học phải được chọn lọc và đúc kết từ nhiều ý tưởng, chuyển tải được ý nghĩa, những nét đặc sắc của địa phương, của vùng miền, phù hợp với thuần phong mỹ tục. Đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải được lựa chọn kỹ lưỡng, có thực lực, có kinh nghiệm, đảm bảo yêu cầu về nội dung và chất lượng.

#### **V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Kính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Trình Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung thêm nội dung quy định về quy mô, tính chất, điều kiện, nội dung tổ chức đối với Lễ hội có nguồn gốc du nhập từ nước ngoài để các tỉnh, thành trong cả nước có cơ sở để hướng dẫn và quản lý đúng quy định tại địa phương.

- Xem xét, chỉ đạo Cục Văn hóa cơ sở tăng cường và hỗ trợ việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại địa phương cho đối tượng làm công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

- Tiếp tục tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở khu vực, toàn quốc để định hướng về công tác tổ chức và hoạt động lễ hội gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Trên đây là kết quả thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, kính gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét./.

*Nơi nhận:*

- Bộ VH-TT-DL (b/c);
- Cục Văn hóa cơ sở (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở VH-TT-DL;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (H<sup>T</sup>N-12bH).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**H' Yim Kdoh**